



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ประจำตามสัญญา (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖

เพื่อให้การดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ประจำตามสัญญา (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๑ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบ และรวบรวมคะแนนผลการสอบแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ประจำตามสัญญา (บุคคลภายใน มรพส.)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ :

ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

อัตราที่ 1 กรอบอัตราปริญญาโท/เอก จำนวน 1 อัตรา (อัตราทดแทนข้าราชการฯ)

ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการประมง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการประมง

หรือรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการประมง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการประมง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการประมง

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๑	นางสาวพัทธนันท์ โภชธรรม	

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

สอบวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑		
วิชาสอบ	เวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์	๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.	ณ ห้อง ท ๑๑๕ ชั้น ๑ อาคารที่ปวีชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

๑. คำชี้แจงในการสอบ

๑) การสอบสัมภาษณ์ : ให้ผู้สอบนำแฟ้มสะสมผลงานมานำเสนอในวันสอบด้วย โดยยื่นเสนอให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบ (แฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วย ประวัติ ผลงาน ใบประกาศ/การฝึกอบรม / ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นต้น)

๒) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบที่มหาวิทยาลัยฯ ออกให้และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่แสดงภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง ยื่นแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง หากไม่นำมาแสดง กรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ : การสอบบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมีขั้นตอนที่รัดกุม อย่างหลงเชื่อผู้ที่กล่าวอ้างว่าสามารถฝากเข้าทำงานได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง หากตรวจสอบพบกองบริหารงานบุคคลจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
